



ที่ นร ๐๑๑๙/๖๐๒๖

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการ QR Code

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อคณะกรรมการรับทราบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้คณะกรรมการฯ ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรพงษ์ แสงมณี) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการที่จะจัดทำเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสาไปช่วยงานภาครัฐและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วยงานด้านการพัฒนา งานช่วยเหลือภัยพิบัติ และงานกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย (๑) ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (๒) คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจะทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน

๑.๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้ทุกส่วนราชการดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกเดือน เพื่อดำเนินการรวบรวมเสนอให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะรัฐมนตรีรับทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้คณะกรรมการฯ รับทราบ

๓. ความเร่งด่วน ...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติตามข้อ ๒

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๔.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสามัคคีประชาชนมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน โดยหน่วยราชการในพระองค์เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีหน้าที่ควบคุมอำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นไปตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ ดังนั้น กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผู้แทนของรัฐบาลเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

๔.๒ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดเจ้าหน้าที่ระดับที่เหมาะสมตามหลักการที่ประชุมร่วมของกระทรวงมหาดไทยกับคณะทำงานกองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้แทนของรัฐบาลเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และผู้ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเป็นกรรมการ และเลขานุการ เพื่อสนับสนุนและประสานการทำงานกับหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์และการนำแนวทางพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ

๔.๓ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ในขณะนั้น) และผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิษณุ ในขณะนั้น) เป็นผู้แทนของรัฐบาลไปประจำที่กองอำนวยการจิตอาสา สำนักพระราชวัง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงานของจิตอาสาในเรื่องต่าง ๆ กับสำนักพระราชวัง

๔.๔ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

หัวหน้าส่วน ...

หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่และอำนาจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติ กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการประสานงานที่เกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาพระราชทาน อำนวยการ ประสานงาน และบูรณาการทำงานร่วมกันของจิตอาสาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔.๕ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นที่ปรึกษา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีหน้าที่และอำนาจในการอำนวยการ กำกับดูแล สนับสนุนและประสานการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔.๖ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๔.๖.๑ กระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ปัจจุบันมีประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว จำนวน ๗,๑๖๓,๐๖๘ คน แยกตามเพศ ได้แก่ ชาย ๓,๒๓๔,๘๐๗ คน หญิง ๓,๙๒๘,๒๖๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) จำแนกตามพื้นที่ ดังนี้

จำแนกตามพื้นที่ (ภูมิภาค)	ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (คน)	มกราคม ๒๕๖๗ (คน)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (คน)	มีนาคม ๒๕๖๗ (คน)
กรุงเทพมหานคร	๔๖๕,๘๕๒	๔๗๐,๕๘๔	๔๗๑,๘๖๕	๔๗๒,๘๗๘
ส่วนภูมิภาค	๖,๖๖๑,๖๘๓	๖,๖๗๐,๑๓๓	๖,๖๘๐,๑๕๕	๖,๖๙๐,๑๙๐
รวม	๗,๑๒๗,๕๓๕	๗,๑๔๐,๗๑๗	๗,๑๕๒,๐๒๐	๗,๑๖๓,๐๖๘

๔.๖.๒ การจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๑๑๒,๙๗๗ คน ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ดังนี้

จิตอาสา ...

การจัดกิจกรรม	หน่วยงานภาครัฐ	จำนวน (ครั้ง)
จิตอาสาพัฒนา <ul style="list-style-type: none"> - การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน โรงเรียน ชุมชน สถานที่สาธารณะ - การให้ความรู้ในเรื่องของโรคไข้เลือดออก - การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน - การบริจาคโลหิต และหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ - มอบทุนการศึกษา สิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง - การปลูกต้นไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ (ตรวจคุณภาพน้ำ) - การปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ - การตรวจเยี่ยมชุมชน 	กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๒๐,๒๔๒
จิตอาสาภัยพิบัติ <ul style="list-style-type: none"> - การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วาดภัย และภัยแล้ง (มอบถุงยังชีพ บริจาคสิ่งของ น้ำดื่ม โรงครัวศูนย์อำนวยความสะดวกติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่) และการทำแนวป้องกันไฟฟ้า - การอบรมการป้องกัน ระวังอัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ 	กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๒๙๙
จิตอาสาเฉพาะกิจ <ul style="list-style-type: none"> - การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ - การจัดเตรียมสถานที่และร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญ - การทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล 	กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑๕๖

วิทยาการ ...

การจัดกิจกรรม	หน่วยงานภาครัฐ	จำนวน (ครั้ง)
วิทยาการจิตอาสา ๙๐๔ วิทยาการจิตอาสา ๙๐๔ ของหน่วยงานภาครัฐ ได้บรรยายความรู้ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - บทบาท หน้าที่ กิจกรรมจิตอาสา - สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย - โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ - การบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในฐานปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และจำลองสถานการณ์ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้ 	กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๔๒
รวม		๒๐,๗๓๙

๔.๖.๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการในภารกิจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานโดยการลงพื้นที่ การจัดกิจกรรม และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๑ ครั้ง สรุปได้ ดังนี้

๑) รับทราบสถานการณ์ในภาพรวม เช่น สภาพอากาศ สาธารณภัยที่สำคัญ ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ระดับน้ำแม่น้ำโขง สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 การเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุอุทกภัยและอัคคีภัย การให้ความช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง การจัดตั้งศูนย์อาสาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินงานโครงการที่สำคัญและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ภารกิจจิตอาสาผ่านช่องทางต่างๆ

๒) รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การลงพื้นที่ การจัดกิจกรรม การสนับสนุนภารกิจ การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมและการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมงานจิตอาสาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบ Tik Tok

(๒) ลงพื้นที่ติดตามความต่อเนื่องของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ดังนี้

๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่จำนวน ๓ ครั้ง มีการบริหารจัดการในบึงสีไฟ และการจัดการพื้นที่สวนสาธารณะ การก่อสร้างเส้นทางจักรยานรอบบึงสีไฟระยะทาง ๑๐.๒๘ กิโลเมตร และการก่อสร้างสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถ และสนามจักรยาน Pumptrack และมีข้อเสนอแนะขอให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันบูรณาการการพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟและบึงบอระเพ็ดให้เป็นพื้นที่แหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอย่างยั่งยืน

๒) โครงการ ...

๒) โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่จำนวน ๑ ครั้ง มีการกำหนดแนวทางความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบไมโครกริด และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง

๓) โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จำนวน ๑ ครั้ง มีการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวริมคลองแม่ข่า การจัดทำฝายชะลอน้ำ และการจัดทำแก้มลิงกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย และมีข้อเสนอแนะขอให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันบูรณาการการพัฒนาคลองแม่ข่า ให้ความสำคัญการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ การจัดการน้ำเสียครัวเรือน และการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัย รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒ ฝั่งคลอง

๔) โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ลงพื้นที่จำนวน ๑ ครั้ง มีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร การก่อสร้างบ้านมั่นคงดำเนินการได้ร้อยละ ๒๗.๖๙ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐.๘๘ และมีข้อเสนอแนะขอให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันบูรณาการการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ

๕) โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ลงพื้นที่จำนวน ๑ ครั้ง โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดำเนินการได้ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๖ พบปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภค และมีข้อเสนอแนะขอให้กำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนวิภาวดีและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมถนนรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๖) โครงการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง ลงพื้นที่จำนวน ๑ ครั้ง มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงเขื่อนและทางเดินริมคลองดำเนินการได้ร้อยละ ๙๒ มีแผนเชื่อมต่อทางเดินริมคลองจากเขื่อนเดิมบริเวณถนนบำรุงเมือง ถึงสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ และการปรับปรุงทางเท้าระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง และมีข้อเสนอแนะขอให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันบูรณาการการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และการปรับปรุงทัศนียภาพริมคลองให้สวยงาม

(๓) จัดกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา ดังนี้

กิจกรรม“พี่น้องรับรู้รวมใจรักษ์คลองเปรมประชากร” ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการกระตุ้นการทำความดีช่วยเหลือดูแลกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี

มีความ ...

มีความสะอาด กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทาสีรั้วกำแพง
โครงการเมืองเอก โครงการ ๑ (ตรงข้ามเคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต) บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง “ศูนย์อาสาช่วยเหลือประชาชน (Fix it Center)” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ จิตอาสา ๙๐๔ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน ๕๐๐ คน

(๔) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ประสานการดำเนินการจัดกิจกรรม
จิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติโดยรวม อย่างต่อเนื่องต่อไป

๕. ข้อเสนอ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผล
การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานของส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th
โทร. ๐๒ ๒๘๓ ๔๘๒๒